

Source :

เดลินิวส์

Date :

26 เม.ย. 2561

Page :

116

No :

ปักหลักถือศีลอด5วัน ด้านหมู่บ้านป่าแห้ว

อดข้าวประท้วง ต้านบ้านป่าแห้ว “ประธาน
กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่ปิง” ♦ อ่านต่อหน้า 16

บ้านป่าแห้ว □ ต่อจากหน้า 1

หอบเต็นท์ปักหลักกางหน้าศาลอุทธรณ์ภาค 5 จ.เชียงใหม่ ล้มปักหลักถือศีลอด 5 วัน 5 คืน หัวงัดใจให้ทุกฝ่ายเปิดใจคุย ใช้จิต-ปัญญา ร่วมกันหาทางออก วอนเห็นธรรมชาติเป็นหลัก พร้อมขอให้ฝ่ายตุลาการยอมรับความจริง ปมพลาตสร้างบ้านในพื้นที่ป่า ขณะที่ “หน.อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย” พร้อมททลยตรวจร้านอาหาร “เฮือนห้วยแก้ว” อังพอบแอบดอกเสาส่งอาคารลำต้นลำธารผลิตน้ำประปาเลี้ยงคนเชียงใหม่ เจ้าของยังยืนยันยังมีโฉนดชัด

จากข้อพิพาทกรณีการสร้างบ้านพัก ตูลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 บริเวณเชิงดอยสุเทพ-ปุย ต.ดอนแก้ว อ.แมริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีหลายกลุ่มออกมาต่อต้าน และต้องการให้รัฐบาลตัดลินใจรื้อถอนออกไปเพราะไม่เหมาะสม จนทาง พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ร่วมกับภาคประชาสังคมเข้ามาตรวจสอบและหาทางออกร่วมกัน เพื่อส่งข้อสรุปให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพิจารณาตามข่าวที่เสนออย่างต่อเนื่อง

ความคืบหน้าเมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 25 เม.ย. ที่หน้าศาลอุทธรณ์ภาค 5 จ.เชียงใหม่ นายนิคม พุทธา ประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่ปิง เดินทางมาทางเต็นท์และผู้สำรองนั่งเพื่อถือศีลอดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารมาดูแลความเรียบร้อยตามหน้าที่ โดยนายนิคม กล่าวว่า การกระทำในวันนี้ถือเป็นการแสดงออกอย่างสันติวิธี โดยจะปฏิบัติทั้งหมด 5 วัน คือระหว่างวันที่ 25-29 เม.ย.นี้ เพราะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่มีท่าทีจะจบด้วยความสงบง่าย ๆ แน่ เนื่องจากความเห็นแตกแยกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน ส่วนตัวอยากให้ความขัดแย้งชะลอหรือคลี่คลายไปในทางที่ดี โดยเห็นความสำคัญของธรรมชาติเป็นหลักแม้ว่าในทางกฎหมายจะไม่อยู่ในเขตอุทยานฯ ก็ตาม แต่ป่าก็คือป่า ซึ่งทำหน้าที่สร้างต้นน้ำและความชุ่มชื้น

นายนิคมกล่าวต่อว่า ช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา ธรรมชาติถูกทำลายลงไปมากแล้วหากทางฝ่ายตุลาการยังดึงดึงก็จะไม่ใช่แค่ความขัดแย้งเฉพะหน้า แต่จะเป็นกรณีตัวอย่างของความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรเพราะยังมีประชาชนที่ยากจนอีกมากที่อยู่อาศัยในเขตป่าหรือเขตป่าทับที่ดิน ที่อาศัยที่ทำกินของชาว

บ้าน ที่ผ่านมามีเหตุการณืชาวบ้านบุกกรุป่าเข้าไปเก็บเห็ดและถูกจับดำเนินคดีดั่งนั้นเรื่องนี้ควรหาทางประนีประนอมกันจะดีกว่า ส่วนตัวคิดว่าผู้มีอำนาจต้องยอมรับความผิดพลาดเสียก่อนจากนั้นจึงหันมาปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ส่วนจะรื้อหรือไม่ว่านั้นต้องพิจารณากันหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขเรื่องเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็ตามหรือแม้แต่เรื่องที่บริเวณดังกล่าวมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมของคนที่พื้นที่ไหนอย่างไร การยืนยันในข้อเรียกร้องของตัวเองนั้นคงจะมาหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้แน่ ต้องยอมรับว่าสถานการณ์อย่างนี้คงต้องยอมถอยกันบ้างจากนั้นจึงค่อยหาทางไปสร้างบ้านพักตุลาการในจุดอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ป่าต่อไป

ประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่ปิงกล่าวอีกว่า ครั้นนี้ตั้งใจมานั่งถือศีลอด เพื่อภาวนาและตั้งจิตอธิษฐานถึงบรรพบุรุษของชาวล้านนาที่คอยรักษาโดยสุเทพมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลดั่งนั้นไม่ว่าคำพิจารณาของท่านนายกฯ จะออกมาเป็นอย่างไรตนก็จะนั่งถือศีลอดให้ครบตามกำหนดที่คิดไว้เพื่อส่งความปรารถนาดีให้ทุกฝ่ายคลี่คลายปัญหานี้ไปโดยเร็ว โดยขอให้ทุกฝ่ายมีความเมตตากรุณาต่อกัน สถานที่แห่งนี้ยังเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมาพูดคุยกันโดยไม่ต้องเป็นเวทีอะไรมากมายแต่เป็นการพูดคุยกันแบบสบาย ๆ ดีกว่า ทางศาลเองก็สามารถเดินออกมานั่งพูดคุยกับพี่น้องประชาชนแบบจิตปัญญาโดยเห็นแก่ธรรมชาติเป็นหลัก

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากนายนิคม มานั่งถือศีลอดที่บริเวณด้านหน้าศาลอุทธรณ์ภาค 5 นั้น ปรากฏมีกลุ่มคัดค้านจากเครือข่ายต่าง ๆ แจ่งว่าจะเดินทางมาให้กำลังใจและพูดคุยกันถึงการหาแนวทางการแก้ปัญหาพร้อมเชิญชวนให้เข้ามาร่วมเคลื่อนไหวร่วมกันในวันที่ 29 เม.ย.นี้ บริเวณลานอเนกประสงค์ช่วงประตูท่าแพ ก่อนจะมีงานใหญ่ในวันที่ 6 พ.ค.นี้ ซึ่งจะมีการใช้ยุทธวิธีแบบสงคราม 9 ทักษะด้วย

บ่ายวันเดียวกันนายกริชสยาม คงสตรีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย นำกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยานและเจ้าหน้าที่ทหารกว่า 30 คน ร่วมเข้าตรวจสอบการก่อสร้างบ้านพักบริเวณริมลำน้ำห้วยแก้วซึ่งอยู่ด้านหลังร้านอาหารเขื่อนห้วยแก้ว เลขที่ 31/2 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หลังมีข้อมูลว่าแอบรุกเขตป่าปรากฏว่าพบมี

การดอกเสาเข็มเพื่อขึ้นโครงอาคารบ้านพักรุกล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติจึงควบคุมตัวนายชัยรัตน์ อินทรชำนาญ อายุ 63 ปี เจ้าของร้านดังกล่าว เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54,55,72 ตรีก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเข้าถือครอบครองป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14,31 ตรีถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้างแผ้วถาง ทำให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต”

นายกริชสยามกล่าวว่า กรณีนี้เกิดจาก

การที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกรุกล้ำเขตป่าเพื่อก่อสร้างบ้านพักตากอากาศ บริเวณใกล้ลำน้ำตกห้วยแก้ว ดิคลำธารห้วยแก้ว ซึ่งเป็นลำธารที่กรมชลประทานใช้นำไปผลิตน้ำประปาเลี้ยงชาวเชียงใหม่ทั้งอำเภอเมือง ซึ่งในการตรวจสอบโฉนดแล้วพบว่ามีการกระทำผิดจริงจึงรีบดำเนินการดำเนินนายชัยรัตน์ ชี้แจงว่า ที่ดินแปลงนี้ครอบครองโดยถูกกฎหมายมีโฉนดถูกต้องทุกอย่าง และกำลังจะสร้างบ้านพักส่วนตัวบนเนื้อที่ 30 ตารางเมตร แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่เข้ามาจับซึ่งถือเป็นการกั้นแกล้งจึงยืนยันว่าจะขอต่อสู้ทางกฎหมายอย่างเต็มที่ต่อไป.